

วอนช่วยเหลือ'ยายโบ้' ลำบากเลี้ยงหลาน5คน ขอข้าววัดประทังชีวิต

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวประจำ
จ.มหาสารคามรายงานว่า ได้รับแจ้ง
ต่อ : ยายโบ้ - หน้า 7

ยายโบ้

จากกลุ่มจิตอาสาณิศจิตมอณาชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) ว่า พบชีวิตที่น่าสงสารของยายพิการเป็นโบ้ แต่ต้องรับภาระเลี้ยงหลานกำพร้า 5 คน และพักอยู่อาศัยในเพิงพักที่ทรุดโทรมที่บ้านวังบัว ต.ขามเฒ่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม จึงเดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริง

เมื่อไปถึงผู้สื่อข่าวได้พบกับนางเสียม แก้มจุมพล ซึ่งมีศักดิ์เป็นป้าของหลานๆ ทั้ง 5 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 2 คน อาศัยอยู่เป็นกระท่อมกลางนาห่างถนนประมาณ 100 เมตร ชีวิตความเป็นอยู่ลำบาก กระท่อมเป็นไม้ไผ่สภาพผุพังหลังคาสังกะสีเก่าๆ มีรอยรั่ว ฝาบ้านเป็นไม้ไผ่ เวลาฝนตกน้ำสาดเข้าที่นอน ต้องไปนอนบ้านญาติ ไม่มีข้าวกิน ทุกวันยายโบ้ต้องปั่นจักรยานไปขอข้าวที่วัดเพื่อประทังชีวิต นำเวทนาแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง

นางเสียมเล่าว่า สำหรับยายโบ้นั้นมีอายุ 61 ปี ไม่มีใครรู้ชื่อจริงและนามสกุลจริง แต่เรียกกันว่ายายโบ้ มาอาศัยอยู่กับคนตั้งแต่ปี 2532 เนื่องจากเป็นคนต่างถิ่นแล้วมาอยู่กับพี่ชายของตน ซึ่งเป็นโบ้เหมือนกัน ต่อมาสามียายโบ้เสียชีวิตลง โดยมีบุตรด้วยกัน 1 คนคือ นายสมทรง หมั่นการ อายุ 37 ปี มีภรรยาชื่อ น.ส.แคลิยา ระกิติ อายุ 27 ปี มีลูกด้วยกัน 5 คือ ด.ช.วรายุส หมั่นการ อายุ 10 ปี เรียนชั้นป.5 ด.ช.วรกร หมั่นการ อายุ 8 ปี ชั้นป.2 ด.ญ.วราพร หมั่นการ อายุ 6 ปี อนุบาล 2 ด.ช.วราภรณ์ หมั่นการ อายุ 5 ปี อนุบาล 1 และด.ญ.วราวรรณ หมั่นการ อายุ 1 ขวบ

นางเสียมกล่าวว่า ต่อมานายสมทรง พ่อเด็กถูกจำคุกคดีขโมยทรัพย์ ส่วนแม่ของ



➤ **นำเวทนา : ยายโบ้ อายุ 61 ปี พิกการทางการไต่ยืน และนางทองเสียม แก้วจุมพล อายุ 59 ปี ชาว ต.ขามเฒ่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม พร้อมหลานอีก 5 คน ต้องอาศัยในเพิงไม้เก่าๆ กลางทุ่งนา ขอข้าววัดประทังชีวิต เนื่องจากไม่มีรายได้ วอนผู้ใจบุญให้การช่วยเหลือ**

เด็ก ไปทำงานรับจ้างที่จ.ร้อยเอ็ด นานๆ จะกลับมาบ้านก็ให้เงินยายโบ้ครั้งละ 500 บาท เพื่อซื้อข้าวให้ลูกกินแต่ก็ไม่เพียงพอ ถ้าสุดขาดการติดต่อกันมา 3-4 เดือน ภาระตกอยู่กับยายโบ้กับตนต้องเลี้ยงหลานๆ ทั้ง 5 คน ซึ่งมีรายได้จากที่ตนไปทำงาน เป็นหมอนวดแผนโบราณที่วัดพระอิน ในตัว อ.กันทรวิชัย ครั้งละ 40 บาท เพื่อมาประทังชีวิตเลี้ยง ตนกับยายโบ้และหลานทั้ง 5 คน เมื่อได้เงินแบ่งไปซื้อนมและให้เงินหลานไปโรงเรียนและต้องไปขอข้าววัดใกล้บ้านมารับประทานในช่วงเช้า เที่ยง และเย็น

นางเสียมยังเล่าอีกว่า มีครั้งหนึ่งเคยท้อหนัก ไม่มีเงินที่จะมาเลี้ยงหลานจนคิดสั้นโดยจะใช้ผ้าขาวม้าผูกข้อมือตนและหลานไปนอนที่กลางถนนให้รถเหยียบตาย แต่ลูกคิดขึ้นมาได้ว่ารักหลานทั้ง 5 คน สุดหัวใจ เพราะตนกับยายโบ้ได้เลี้ยงมาตั้งแต่แบเบาะจึงล้มเลิกความคิด และไม่คิดสั้นโดยสัญญาว่าจะเลี้ยงหลานไปจน

สิ้นลมหายใจอยากจะมีบ้านหลังเล็กเพื่อที่จะได้หลบแดดหลบฝนได้

ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ อนุสรณ์ ที่ปรึกษา กลุ่มจิตอาสา กลุ่มนิศิตมอณาชี มมส. เผยว่าจากการลงพื้นที่ได้พบสภาพบ้านสร้างด้วยไม้ไผ่ สภาพไม่แข็งแรง ไม่ทนกับลมฝนหรือพายุทางคณะนิศิตจิตอาสา ขอเป็นสื่อกลาง ขอระดมทุนตั้งเป้า ยอดบริจาคไว้ประมาณ 80,000-100,000 บาท เพื่อเป็นค่าวัสดุสร้างบ้านให้คงทนแข็งแรงและมีสุขอนามัยที่ดีขึ้นในครอบครัวยายโบ้เบื้องต้นได้นำสิ่งของ เช่น ข้าวสาร ของเด็กเล่น อาหารและนม รวมถึงปัจจัยบางส่วนลงช่วยเหลือ

ทั้งนี้หากผู้มีจิตศรัทธาใจบุญร่วมบริจาคเงินของใช้จำเป็นที่กลุ่มนิศิตมอณาชี ชั้น 2 อาคารพัฒนานิสิต มมส. ชั้น 4 หรือบริจาคผ่านบัญชีชื่อ นิศิตอาสาช่วยเหลือผู้ยากไร้ หมายเลขบัญชี 517-2-28566-9 ธนาคารทหารไทยสาขาย่อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือติดต่อสอบถามได้ที่ อาจารย์อัครินทร์ รักษาศิลป์ 08-1586-2234 และว่าที่ร้อยตรี อาทิตย์ อนุสรณ์ โทรศัพท 08-7222-1707